



สรุปข้อสั่งการ

การประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ของนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖

.....

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม โดยมีข้อสั่งการต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร สำนัก/กอง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. งานบริหารงานบุคคล	<p>๑. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๑ ราย ดังนี้</p> <p>คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ได้แก่ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่งรองอธิบดี ขณะนี้ มีอัตราว่างตำแหน่งรองอธิบดี ในสังกัดส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ๘ อัตรา คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์) เป็นประธาน ได้มีการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกองการเจ้าหน้าที่ จะได้มีหนังสือแจ้งเวียนประกาศการรับสมัครให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p>	

พรพจน์

	<p>๓. การรับสมัครพนักงานราชการ กรมฯ จะมีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. พนักงานวิศวกรโยธา๒. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า๓. พนักงานสถาปนิก๔. พนักงานวิศวกร๕. พนักงานโสตทัศนศึกษา๖. พนักงานวางผังเมือง๗. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี๘. พนักงานเขียนแบบ๙. พนักงานการเงินและบัญชี๑๐. พนักงานช่างสี๑๑. พนักงานช่างไม้ <p>โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับทราบจากกองการเจ้าหน้าที่ว่า ในแต่ละตำแหน่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>	
<p>๒. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีประกาศให้ส่วนราชการพิจารณามาตรการ Work From Home เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ หลังวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประกาศดังกล่าว กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน ในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอให้พิจารณาตามมาตรการของจังหวัด (ศบค.จังหวัด) สำหรับส่วนกลาง กรมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดให้มีการตรวจคัดกรองหา เชื้อโควิด-19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ในเช้าวันเปิดทำการ วันแรกหลังจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทุกคนที่เข้าทำงานทั้งพระรามที่ ๖ และพระราม ๙ เพื่อเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมโดยรวม</p>	<p>- สยผจ. - สส.</p>
<p>๓. งบดำเนินงาน</p>	<p>ด้วยได้รับรายงานจากกองแผนงานว่า ปัจจุบันหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงานไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากกรมให้จัดสรรเพิ่มเติม แต่ในขณะเดียวกันผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานยังคงมีเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงขอให้ทุกหน่วยกลับไปพิจารณาทบทวนระเบียบใหม่อีกครั้งว่าจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบลงทุนแล้วจ่ายในส่วนที่ได้รับ การจัดสรรไปอย่างไร หรืออาจต้องมีมาตรการการใช้จ่ายอย่างประหยัด แต่ทั้งนี้หากมีความจำเป็นให้ขอรับการสนับสนุนเข้ามา ซึ่งกรมจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเป็นรายกรณีไป</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>

นรช.รณ

<p>๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณรายจ่ายใหม่) เป้าหมายที่กรมได้มอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้ลงนามก่อนนี้ผู้купให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามก่อนนี้ผู้купให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>- รองอธิบดี (นายพงษ์นรา เยินยิ่ง) - กค.</p>
<p>๕. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖</p>	<p>ที่ผ่านมาพบปัญหา ชื่อ สถานที่โครงการที่ได้รับงบประมาณ ตามเอกสารงบประมาณเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับพื้นที่ที่จะก่อสร้างจริง จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และกองแผนงาน สํารวจ ตรวจสอบ ชื่อโครงการ กับพื้นที่จริง ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เช่น หมู่บ้าน ตำบล ชื่อแม่น้ำ ลำน้ำ เป็นต้น ก่อนที่จะส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามายังส่วนกลาง</p>	<p>- สยผจ. - สสผ. - กผง.</p>
<p>๖. การขับเคลื่อน โครงการก่อสร้างใน ภารกิจของกรมให้ เกิดความรวดเร็ว</p>	<p>ขอให้สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ประสานหาแนวทางร่วมกันกับกรมป่าไม้ โดยจัดทำรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขออนุญาตและพิจารณาให้ทำประโยชน์ในเขตป่าระหว่างกรมป่าไม้และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการ เช่น เชื้อนป้องกันตลิ่ง งานระบบป้องกันน้ำท่วม และงานพัฒนาเมืองของกรม ได้รับการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายของป่าไม้จากกรมป่าไม้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และกรณีของกรมเจ้าท่าด้วยเช่นกัน</p>	<p>- รองอธิบดี (นายพงษ์นรา เยินยิ่ง) - สสผ. - สยผจ.</p>
<p>๗. การขับเคลื่อนการ ดำเนินการกำจัด ผักตบชวา</p>	<p>ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การสำรวจ จัดทำแผน จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด หรือยังดำเนินการไม่ครบ เร่งรัดการดำเนินการเพื่อแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน หากมีปัญหาและอุปสรรค เรื่องเครื่องมือเครื่องจักรกล ขอให้ประสานกองบูรณะและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนต่อไป</p>	<p>- รองอธิบดี (นายพงษ์นรา เยินยิ่ง) - กปร. - สยผจ.</p>
<p>๘. ข้อมูลข่าวสารและ การตรวจราชการ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค</p>	<p>ขอให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่หากมีข่าวสารในพื้นที่ ที่เป็นลบ ขอให้รายงานข้อมูลให้กรมทราบด้วย เนื่องจากบางครั้ง เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่และมีสื่อสอบถามแต่ผู้บังคับบัญชา ไม่ทราบ ทั้งที่เป็นภารกิจของกรมฯ เป็นผลให้ อาจถูกผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปตำหนิ จึงขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่รับผิดชอบกฎหมายที่กรมถืออยู่ ได้แก่ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร, สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เรื่องงานก่อสร้างต่างๆ ในภารกิจของกรม สำนักผังเมืองรวม สำนักผังประเทศและผังภาค เรื่องกฎหมายผังเมือง ต้องหมั่นคอยตรวจสอบข่าวสารในแต่ละวัน ว่ามีเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมหรือไม่อย่างไร</p>	<p>- สยผจ. - สนอ., สสผ., สผม., สปภ.</p>

	<p>สำหรับการตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอธิบดี ในการลงไปตรวจติดตามงานในพื้นที่ที่กรมได้มีคำสั่งมอบหมาย จะได้มีการกำหนดแผนเพื่อตรวจเยี่ยม ฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจของกรมต่อไป โดยขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรมจะได้ประสานงานในรายละเอียดการเดินทางไปตรวจราชการของอธิบดีในแต่ละครั้ง</p>	
<p>๙. การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม</p>	<p>การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ มีกระบวนการและขั้นตอนที่สอดคล้องกับการจัดทำ SEA โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งยังจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๙ ซึ่งเห็นว่าผังเมืองไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำ SEA ภายใต้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. จึงขอให้ สำนักผังประเทศและผังภาค ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ SEA</p>	<p>- สปภ.</p>
<p>๑๐. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ</p>	<p>ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระยะเวลาได้ผ่านมาเป็นเวลา ๖-๗ ปีแล้ว โครงสร้างของตัวห้องสมุดลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็นเหล็ก ประกอบกับสภาพพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีฝนตกชุก ความชื้นของอากาศทำให้เกิดสนิมขึ้นได้ จึงขอให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและผู้ตรวจราชการกรม ตรวจสอบ และดูแลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติฯ โดยไม่ปล่อยให้เกิดสนิม หากตรวจพบต้องรีบซ่อมบำรุง</p>	<p>- ผต. - สยผจ.</p>
<p>๑๑. การนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมของส่วนภูมิภาค</p>	<p>กรมได้กำหนดให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการความช่วยเหลือจากส่วนกลาง การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีความโดดเด่น ต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม ประจำเดือนทุกเดือน ครั้งละ ๑๐ จังหวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป จึงขอให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เตรียมการในการนำเสนอด้วยไฟล์ Powerpoint โดยฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานเลขานุการกรม) จะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- สยผจ. - สล.</p>